

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๖/๖๖๒๕



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 11052
รับที่(อีเมล)
วันที่ 18 ต.ค. 2565

สำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดตั้งสถาบันคลังข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๙๙๗๗ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕  
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๒๑๓๕๔ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง การจัดตั้งสถาบันคลังข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการของการจัดตั้งสถาบันคลังข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ได้ผ่านความเห็นชอบให้จัดตั้งเป็นองค์การมหาชน ในกลุ่มที่ ๒ บริการที่ใช้เทคนิควิชาการ เฉพาะด้านหรือสหวิทยาการจากคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนตามขั้นตอนแล้วเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามที่ ดศ เสนอ เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยมีการขับเคลื่อน วิเคราะห์ และบูรณาการ ข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างมีเอกภาพ และมีการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันในการวางแผนและประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลายตามสาขาด้วยมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลธรรมาภิบาลข้อมูลและหลักเกณฑ์อื่น ๆ รวมถึงจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการบริหารการตัดสินใจ และการบริการที่เป็นเลิศ ตลอดจนมีการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการออกแบบนโยบายที่เหมาะสมกับโลกในบริบทใหม่ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

๒. อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินภารกิจและบทบาทหน้าที่ของสถาบันคลังข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามเจตนารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรกำหนดเป็นเงื่อนไขของการจัดตั้งสถาบันคลังข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมอบหมายให้ ดศ ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ จัดทำห่วงโซ่คุณค่าด้านข้อมูลของประเทศ (data value chain) ที่แสดงให้เห็นถึง ภารกิจและบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบูรณาการการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ ศูนย์ข้อมูล (data center) และการประสานความเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงสำรวจและประเมินความต้องการและความพร้อมด้านบุคลากรและทรัพยากรต่าง ๆ อาทิ ข้อมูลที่มีคุณภาพ ทันสมัย และเชื่อถือได้ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ของหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับนโยบาย กำกับดูแล และปฏิบัติการ

/๑.๒ จัดทำราย...

๒.๒ จัดทำรายงานการประเมินความสามารถของสถาบันคลังข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการประยุกต์ใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ไปสู่การออกแบบนโยบาย เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดภารกิจและหน้าที่ รวมถึงรูปแบบองค์กรของสถาบันคลังข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่มีความเหมาะสมและสามารถตอบสนองต่อการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ รวมถึงการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างรูปธรรม เห็นควรมอบหมายให้ ดศ พิจารณาปรับบทบาทภารกิจและหน้าที่ของสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐให้ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ พร้อมทั้งกำหนดประเด็นหลักที่จะขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์จากการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ไปสู่การออกแบบนโยบายในลักษณะนำร่อง โดยในเบื้องต้นอาจจะดำเนินการในประเด็นนโยบายที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ ดศ อาทิ การลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล ซึ่งจะช่วยให้สามารถนำผลการประเมินการดำเนินการดังกล่าวไปประกอบการพิจารณากำหนดภารกิจและหน้าที่ รวมถึงรูปแบบองค์กรของสถาบันคลังข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายตฤชา พิษยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๙๑๖๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๘๖๐

E-mail: phavina@nesdc.go.th